



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะ แบบท้าย (จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยกำหนดราคากลางจัดซื้อคันละ ๘๒๑,๐๐๐ บาท)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานทางราชการ และหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้พ้นบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการและ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ (อุบลราชธานี) ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ (อุบลราชธานี) ถนนสถิตยนิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ (อุบลราชธานี) ถนนสถิตยนิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ (อุบลราชธานี) “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณี ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้”

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ (อุบลราชธานี) ถนนสถิตยนิมานกาล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://region4.cad.go.th> โดยตรงหรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๓๒๑๘๕๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยรัตน์ ตรินิติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์